

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 156/TB-UBND

Tuy Phước, ngày 06 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Trần Kỳ Quang
tại buổi làm việc với UBND xã Phước An về xây dựng nông thôn mới**

Ngày 30/9/2014 tại phòng họp UBND xã Phước An đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã Phước An về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Tham dự buổi làm việc gồm có: Đ/c Trần Kỳ Quang – PCT UBND huyện, lãnh đạo các ngành, gồm: lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND&UBND huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã và đại diện các ban ngành của xã Phước An.

Sau khi nghe đ/c Hồ Trung Sơn – Chủ tịch UBND xã Phước An báo cáo tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Phước An và kiến nghị các cấp thẩm quyền tiếp tục quan tâm hỗ trợ kịp thời để xã thực hiện xây dựng nông thôn mới theo đúng tiến độ đề ra; các thành viên dự họp tham gia ý kiến; đ/c Trần Kỳ Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Thời gian qua Đảng ủy, chính quyền và nhân dân của địa phương đã tập trung phấn đấu tổ chức thực hiện được nhiều mục tiêu, bám sát kế hoạch xây dựng nông thôn mới của địa phương, trong đó hoàn thiện các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững, đồng thời củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được trong thời gian qua; nhất là việc tập trung đầu tư toàn diện về mọi mặt xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn, đảm bảo ổn định sinh hoạt đời sống của nhân dân nông thôn, đặc biệt là về tiêu chí về Môi trường, Cơ sở vật chất văn hóa ... Thường trực BCD xây dựng nông thôn mới của huyện biểu dương sự nỗ lực cố gắng của tập thể Đảng bộ chính quyền địa phương trong công tác vận động nhân dân về chung tay, chung sức xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư ở địa phương.

Tuy nhiên quá trình tổ chức triển khai thực hiện vẫn còn tồn tại, bất cập đó là một bộ phận nhân dân chưa nhận thức đúng mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng về chủ trương xây dựng xây dựng nông thôn mới, chưa thấy rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình để từ đó tạo đồng thuận vận động gia đình, người thân tham gia xây dựng nông thôn mới; công tác tuyên truyền, vận động của cấp hội đoàn thể của địa phương chưa thường xuyên, liên tục nên hiệu quả mang lại chưa cao Để tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt được, đồng thời tiếp tục thực hiện các tiêu chí còn lại theo kế hoạch thời gian hoàn thành trong năm 2014 và thời gian tiếp theo.

1. Đối với các danh mục nguồn vốn hỗ trợ đầu tư của UBND tỉnh, đề nghị Chủ tịch UBND xã Phước An lập thủ tục đề nghị cho tạm ứng/thanh toán kinh phí hỗ trợ theo quy định để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng kế hoạch.

Đối với nguồn kinh phí (195 triệu) hỗ trợ mô hình vỗ béo bò, trồng đậu phụng, đề nghị UBND xã trình UBND huyện đề nghị các Sở, ban ngành chuyên môn của tỉnh xem xét cho điều chỉnh danh mục đầu tư để địa phương tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian thanh toán vốn theo quy định.

2. Về xây dựng giao thông nông thôn, bê tông xi măng kiên cố hóa kênh mương nội đồng, giao Trưởng phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn địa phương lập đầy đủ thủ tục theo quy định để được nhận xi măng theo cơ chế hỗ trợ của UBND tỉnh, của huyện đảm bảo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm hoàn thành theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Về kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà Văn hóa kết hợp Trụ sở thôn, giao Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cho UBND huyện hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh để địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

4. Đề nghị tập thể Đảng bộ, chính quyền của xã Phước An cần tập trung tăng cường huy động hơn nữa nội lực của địa phương, nhân dân và các tổ chức cá nhân khác để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương theo chuẩn xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung các tiêu chí đã đạt nhưng chưa bền vững.

Trên đây là ý kiến chỉ đạo của đ/c Trần Kỳ Quang - Phó Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan của huyện và Chủ tịch UBND xã Phước An triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND huyện (đ/c Quang);
- Phòng: NN&PTNT, KT&HT, TC-KH huyện.
- Thành viên dự làm việc;
- Đảng ủy, UBND xã Phước An;
- CVP, CVVP (K₂);
- Lưu: VT. (T_{11b})

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Phan Văn Khiêm